

สกสค.เร่งหาทางช่วยผ่อนหนี้ ช.พ.ค.หลังประกาศหยุดพักชำระหนี้แทนครู

นำเสนอเมื่อ : 1 ต.ค. 2558

**ผู้ตรวจ ศธ. เผย สกสค. เร่ง มาตรการช่วยเหลือครู ผ่อนหนี้
ช.พ.ค.หลังประกาศหยุดชำระหนี้แทน เล็งปรับโครงสร้างหนี้-พักชำระเงินต้น
คาดได้ผลสรุปภายในสิ้นเดือน ต.ค. นี้...**

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 58 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ กรณี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ใต้หยุดพักชำระหนี้แทนครูที่กู้เงินจาก กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงโครงการสวัสดิการเงินกู้มาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ว่า โครงการนี้แท้จริงแล้ว จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้ครูได้มีแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยราคาไม่แพง เดิมเงื่อนไขของ สกสค. กับทางธนาคารออมสิน ระบุไว้ว่า ถ้าผู้กู้ผิดนัดงวด 1 งวด สกสค.และออมสินต้องช่วยตาม โดยมีหนังสือทวงถาม งวดที่ 2-3 จะมีการสอบถามไปยังตัวครู ผู้กู้เงินและผู้ค้ำประกัน หากผู้กู้ผิดนัด ครบ 3 งวด ธนาคารออมสิน จึงเสนอขอหักจากเงินสนับสนุนที่ให้ทาง สกสค. เพื่อเป็นการชำระหนี้แทนผู้กู้ ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่าง สกสค.และทางธนาคาร ทางครูที่กู้เขาไม่ทราบว่ามีข้อตกลงกันในลักษณะนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "ผมคิดว่าที่ผ่านมา ไม่มีผู้กู้คนไหนตั้งใจจะผิดไม่ชำระหนี้ แต่ก็มีบางคนที่มีสภาพทางการเงินอาจจะไม่คล่อง ผิดนัดชำระหนี้บาง หนี้จำนวนนั้นจึงถูกหักจากเงินสนับสนุน เมื่อผู้กู้มีกำลังพอที่จะจ่ายในงวดที่ 4 ข้อมูลของธนาคาร แสดงผลว่า ไม่ได้เป็นหนี้ เมื่อเกิดปัญหานี้ ทาง สกสค. จึงหารือกับผู้บริหารของธนาคารออมสิน เพื่อหยุดการชำระหนี้แทน หากยังชำระแทน ลูกหนี้ก็จะบอกว่า สกสค. ไม่ได้เป็นเจ้าของหนี้ ธนาคารออมสินก็ไม่มีลูกหนี้ผิดนัด เนื่องจากมีการชำระแทน เมื่อไม่มีใครชำระแทน ผู้กู้อาจจะผิดหนี้เป็นจำนวนที่แท้จริง โดยทางธนาคารจะส่งเอกสารไปแจ้งเตือน"

"ขณะนี้กำลังหาแนวทางร่วมกัน เพื่อหาทางช่วยเหลือครูที่กู้เงิน อาจจะปรับโครงสร้างหนี้ โดยหากในสัญญาต้องผ่อนส่ง 30 งวด แต่ขาดส่ง 5 งวด อาจจะมีการปรับโครงสร้างหนี้เป็น 35 งวด เป็นการขยายเวลาการส่งเพิ่มขึ้น หรืออาจพักชำระเงินต้น ซึ่งจะได้ออกสรุปภายในสิ้นเดือน ต.ค. นี้ ส่วนผู้กู้ท่านไหนที่มีกำลังส่ง ก็ส่งตามปกติ ทั้งนี้ ทางสกสค. เคยออกมาตรูการเบื้องต้นไปแล้ว แต่ผู้กู้ยังเพิกเฉยเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะต้องมีการเพิ่มมาตรการ เพื่อให้ครูสนใจมากขึ้น" นายพินิจศักดิ์ กล่าว

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 1 ตุลาคม 2558